
Fundur nr. 337
STJÓRN SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
 
Ár 2014, mánudaginn 7. apríl var haldinn 337. fundur Stjórnar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Höfðatorgi og hófst kl. 08:40.Mættir: Eva 
Einarsdóttir formaður, Hörður Þorsteinsson, Theódór Kristjánsson, Egill T. Jóhannsson og 
Jón Haukur Ingvason. Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri, Ómar Einarsson 
framkvæmdastjóri ÍTR og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem skrifaði fundargerð.
 
Þetta gerðist:
 
1. Framkvæmdastjóri sagði frá snjóflóði sem féll í Bláfjöllum.  3 ljósastaurar skemmdust, 
annað ekki.  Starfsmenn hafa verið á námskeiði í áhættumati á snjóflóðum.
 
2. Framkvæmdastjóri fór yfir rekstraráætlun skíðasvæðanna fyrir árið 2014.
 
3. Á fundinn kom Sveinn Óli Pálmarsson frá Verkfræðistofunni Vatnaskilum og kynnti 
skýrslu um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu.
 
kl. 09:50 véku Ómar Einarsson og Theódór Kristjánsson af fundi.
 
Fundi slitið kl. 10:00
 
Eva Einarsdóttir
 
Hörður Þorsteinsson Egill T. Jóhannsson
Jón Haukur Ingvason


